



ชุมชนลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.พัทลุง เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชนเป็นแนวทางในการพัฒนา มีกระบวนการพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างมีระบบ และมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น ภายใต้ความสามัคคีของคนในพื้นที่ จนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และนำแนวคิดไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

นายอุทัย บุญดำ ประธานศูนย์เรียนรู้บ้านลำสินธุ์ เล่าว่า เมื่อหลายสิบปีก่อนภายหลังภาครัฐประกาศใช้นโยบาย การเมืองนำการทหาร ทำให้ปัญหาด้านการเมืองค่อยๆ สงบลง ชาวบ้านในพื้นที่ที่เคยเข้าไปเป็นแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ก็หันมาประกอบอาชีพการเกษตร ในชุมชนเช่นเดิม และด้วยความสามัคคีเมื่อครั้งต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ทำให้คนชุมชนรวมตัวแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง เอื้ออาทรต่อกัน กลายเป็นอุดมการณ์ที่หล่อหลอมแนวความคิดการอยู่ในสังคมด้วยการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพาซึ่งกันและกันในชุมชน

จากนั้นภาครัฐก็ได้สนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มพัฒนาชุมชน และกลุ่มสาธารณสุข แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากความไม่พร้อมของชุมชน จากปัญหาที่



ร้อยความคิดสู่แผนแม่บท สร้างความเข้มแข็งชุมชนบ้านลำสินธุ์

เกิดขึ้นทำให้แกนนำชุมชนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้รู้ว่าต้นเหตุของปัญหาที่หลายอย่าง เช่น ประชากรส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ทำให้มีภาระหนี้สิน การเน้นปลูกพืชเพียงอย่างเดียว แต่ไม่รู้จักขาย การใช้สารเคมีในการเพาะปลูก และได้้นำข้อสรุปมากำหนดเป็นแผนแม่บทชุมชน

ต่อมาได้มีสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ชาวบ้าน เช่น โรงเรียนเกษตรกร ที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องการปลูกพืช ดิน และปุ๋ยในพื้นที่ทำการเกษตรจริง และนำความรู้กลับมาใช้พัฒนาการทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังมีกระบวนการพัฒนาการพัฒนาผู้นำกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน และพลังงานทางเลือก



ควบคู่กันไปด้วย เพื่อกระจายองค์ความรู้ออกไปกว้างขวางทั่วชุมชน สร้างจิตสำนึกด้านการออมและลดรายจ่ายภายในครัวเรือน อีกทั้งมีการรวมกลุ่มนำผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่มาแปรรูปสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น กลัวยาบ ลูกหยีกวน ตลอดจนให้บริการด้านที่พักแบบโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย ด้วยความสำนึกที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายด้านองค์ความรู้ที่น่าสนใจ

สนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนตามแบบฉบับชุมชนลำสินธุ์สามารถติดต่อได้ที่ 10 ม.9 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง โทร.08-1798-1082